



ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ  
ตุลาคม 2554

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ธปท. ได้จัดทำ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้เครื่องชี้ต่างๆ และแบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศก็ได้มีการจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน อาทิ ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย

โครงการนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธุรกิจเอกชนประมาณ 400 ราย และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยการคัดเลือกธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงมากที่สุด โดย ธปท. ได้จัดส่งคณะผู้แทนเข้าพบผู้บริหารของภาคธุรกิจต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินนโยบายการเงิน และจัดทำ "รายงานแนวโน้มธุรกิจ" เผยแพร่ใน Website ของ ธปท. เป็นประจำทุกไตรมาส

ในส่วนของภาคเหนือ ธปท. สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดทำ “รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ” เป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลที่เร็วขึ้น จึงได้เผยแพร่รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

โสภิต พงษ์รัตนานุกูล	ผู้บริหารทีม	E-mail address : Sopitp@bot.or.th
เกษณี หล่อตระกูลงาม	เศรษฐกรอาวุโส	KasaneeL@bot.or.th
บุชิตา พรหมมานูวัตติ เลิศพูนวิไลกุล	เศรษฐกรอาวุโส	Buchitap@bot.or.th
ณวรา สกุล ณ มรรคา	เศรษฐกรอาวุโส	Nawaras@bot.or.th
ศิริพร ศิริปัญญาวัฒน์	เศรษฐกรอาวุโส	Siriposi@bot.or.th
นภมาศ เลิศเกษมกุล	เศรษฐกรอาวุโส	Nopphaml@bot.or.th
เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช	เศรษฐกรอาวุโส	Benjamaa@bot.or.th
พรทิพย์ ดีบศรี	เศรษฐกร	Pornthth@bot.or.th

#### ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0-5393-1155, 1156

โทรสาร 0-5322-4168

เว็บไซต์ธนาคาร [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือจัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ  
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ  
เดือนตุลาคม 2554

อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใด  
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ  
เดือนตุลาคม 2554 และแนวโน้ม

ภาวะธุรกิจภาคเหนือเดือนตุลาคม 2554 ส่วนใหญ่ขยายตัวทั้งการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาวะอุทกภัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ส่งผลให้การผลิตภาคเกษตรและการค้าลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร ซึ่งน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังปกติ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ยกเว้นธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2554 ภาวะธุรกิจโดยรวมมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวจากภาวะอุทกภัยในภาคกลางที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภาคเหนือที่เชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **การบริโภคภาคเอกชน :** สินค้าคงทนประเภทรถยนต์ มียอดการจองสูงจากความต้องการซื้อรถยนต์ แต่คาดว่าจะประสบปัญหาการส่งมอบล่าช้า เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบถูกน้ำท่วม และสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มชะลอตัว ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวสูงกว่าปกติจากการสำรองสินค้า ความต้องการซื้อสินค้าไปบริจาค และการบริโภคของผู้อพยพเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก ทำให้สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดขาดแคลน คาดว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายครีวเรือนจะชะลอการใช้จ่ายลงจากการเร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้าและธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจะขยายตัวดีตามความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด
- **ภาคอุตสาหกรรม :** ธุรกิจแปรรูปเกษตร เซรามิกและหัตถกรรมขยายตัวดี ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของโรงงานในภาคกลางชะลอตัว ผู้ผลิตบางรายต้องระงับสายการผลิตและบางรายปรับตัวโดยการนำเข้าวัตถุดิบหรือซื้อจากโรงงานอื่นทดแทน
- **ภาคบริการ :** ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากการเลื่อนตลาดประชุมสัมมนาจากปัญหาอุทกภัยในภาคกลาง อย่างไรก็ตาม บางแห่งได้รับผลบวกจากการเข้าพักระยะยาวของลูกค้าชาวไทยที่อพยพหนีน้ำท่วมจากกรุงเทพฯ คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นจากการจัดงานราชพฤกษ์ที่เลื่อนออกไปในเดือนธันวาคม 2554
- **ภาคอสังหาริมทรัพย์ :** ธุรกิจบ้านจัดสรรยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะทราย ดินถม และกระเบื้อง ส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มขึ้น
- **ภาคการลงทุนและก่อสร้าง :** ผู้ประกอบการยังมีโครงการลงทุนขยายโรงงานและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น และคาดว่าภาครัฐจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำลด แต่ปัญหาวัสดุก่อสร้างขาดแคลนจะทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าออกไป
- **แรงงาน :** ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนระดับปริญญาตรี เนื่องจากผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำกว่าผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างรอความชัดเจนหลังปัญหาอุทกภัยคลี่คลายอีกครั้งหนึ่ง

ผลการสำรวจข้อมูลภาวะธุรกิจในเดือน ตุลาคม 2554 ซึ่งประมวลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและสมาคมธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือจำนวน 43 ราย สรุปได้ดังนี้

### การบริโภคภาคเอกชน

ในเดือนตุลาคม 2554 คริวเรือนมีการเร่งใช้จ่ายเพื่อสำรองสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับความต้องการซื้อสินค้าไปบริจาคและการบริโภคของผู้ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มขาดแคลนและมีจำนวนลดลงจากปกติ เนื่องจากอุปสรรคด้านการขนส่ง คาดว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายคริวเรือนอาจชะลอการใช้จ่ายเพราะได้เร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ส่วนรถยนต์คาดว่าจะประสบปัญหาการส่งมอบล่าช้า ทำให้สามารถระบายสต็อกสินค้ารุ่นเก่าได้มากขึ้น

- **ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค:** ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ทำให้สินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดขาดแคลน ประกอบกับการกระจายสินค้าทำได้ลำบาก ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ปรับระบบการขนส่งสินค้าโดยให้ Supplier ส่งสินค้าไปยังสาขาโดยตรงและหาสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น บางแห่งปรับตัวโดยขนส่งทางเครื่องบิน แต่มีข้อจำกัดด้านปริมาณและทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการปรับราคาจำหน่ายในช่วงนี้

- **ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์:** สามารถระบายสต็อกรุ่นเก่าได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อใช้งานในภาวะอุทกภัยและจำนวนรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เพียงพอ กับความต้องการ สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่มียอดจองเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะประสบปัญหาส่งมอบล่าช้าเนื่องจาก

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในภาคกลางได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

- **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง:** มีทิศทางขยายตัวตามความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประสบภาวะขาดแคลนสินค้า เช่น ทราย ดินถม และกระเบื้อง เป็นต้น เนื่องจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทำให้โรงงานบางแห่งหยุดการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้โครงการก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ล่าช้ากว่ากำหนด

- **ธุรกิจผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร:** มีแนวโน้มขยายตัวตามราคาผลผลิตเกษตรสูงขึ้นและการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน

### ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของโรงงานในภาคกลาง ผู้ผลิตบางรายต้องระงับสายการผลิตและบางรายปรับตัวโดยการนำเข้าวัตถุดิบหรือซื้อจากโรงงานอื่นทดแทน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเซรามิกและหัตถกรรมขยายตัวดี

- **อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์:** ชะลอตัวตามการผลิตชิ้นส่วน Hard Disk Drive ผลจากตลาดคอมพิวเตอร์เริ่มอิ่มตัวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปใช้ Solid State Drive มากขึ้น ประกอบกับโรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคกลางตาม Supply chain ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องระงับสายการผลิตและบางรายปรับตัวโดยการนำเข้าวัตถุดิบหรือซื้อจากโรงงานอื่นทดแทน แต่บางรายได้ประโยชน์จากการย้ายคำสั่งซื้อจากโรงงานในอยุธยา มาผลิตในภาคเหนือมากขึ้น

- **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** : มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากตลาดเอเชียและตลาดใหม่ในอเมริกา ซึ่งมีความนิยมบริโภคพืชผักแช่แข็งจากไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งราคาและปริมาณ โดยลูกค้ามีความต้องการสินค้ามากกว่าความสามารถที่จะผลิตได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับวัตถุดิบมีปริมาณลดลงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีราคาดีกว่า

- **อุตสาหกรรมเซรามิค** : มีคำสั่งซื้ออยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ขณะที่ผู้ผลิตบางรายซึ่งมีลูกค้าหลักในยุโรปได้ประโยชน์จากความไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อจากตลาดในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว

- **ธุรกิจขุดโลหะและเครื่องประดับ** : ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยสนับสนุนจากเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดอเมริกาและยุโรป เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นผู้จำหน่ายเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก

- **ธุรกิจส่งออกเครื่องประดับเทียม** : มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ประกอบกับธุรกิจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการอ่อนค่าของเงินยูโร ทำให้กำไรลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม** : ยอดจำหน่ายทรงตัวเนื่องจากลูกค้าหลักได้แก่ นักท่องเที่ยวยุโรปและญี่ปุ่นมีกำลังซื้อลดลง อย่างไรก็ตาม ได้ปรับตัวโดยการลดราคา การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และการขยายฐานตลาดลูกค้าเอเชีย

- **ธุรกิจผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์** : ชะลอการผลิตเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทำให้ Supplier ไม่สามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก และการกระจายสินค้าทำได้ยากขึ้น

- **ธุรกิจรับจ้างผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว** : มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูง เนื่องจากมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก

- **ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง** : ยอดจำหน่ายมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการกากถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

## ภาคบริการ

คาดว่าจะการเลื่อนกำหนดจัดงานพืชสวนโลกออกไปในเดือนธันวาคม 2554 เป็นผลบวกเนื่องจากมีความพร้อมในการจัดเตรียมงานเพิ่มขึ้นและความกังวลของนักท่องเที่ยวน่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่มาก ผลจากบางประเทศแจ้งเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย

- **ธุรกิจโรงแรม** : ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์ ส่วนกลุ่มโรงแรมระดับบนในเชียงใหม่ยังไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นโรงแรมส่วนใหญ่ได้รับผลบวกจากผู้อพยพชั่วคราวและกลับถิ่น และบางแห่งได้ประโยชน์จากการเข้าพักของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ในภาคเหนือตอนล่าง คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2554

- *ธุรกิจขนส่ง* : มีผู้โดยสารเครื่องบินเพิ่มขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากการคมนาคมด้านอื่นๆ ไม่สะดวก *ธุรกิจเดินรถประจำทาง* มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องเดินรถอ้อมในหลายเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางปกติที่มีน้ำท่วมขัง ส่วน *ธุรกิจขนส่งสินค้า* คาดว่ารายได้ลดลง เนื่องจากไม่มีจุดรับส่งสินค้า ประกอบกับการลดจำนวนเที่ยวเดินรถลงจากต้นทุนค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถค่อนข้างสูงจากการเดินรถอ้อมเส้นทางที่มีน้ำท่วม

### ภาคอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์จะมียอดขายเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะขยายตัวตามความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย

- *ธุรกิจบ้านจัดสรร* : ขยายตัวดีในตลาดระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง สะท้อนจากยอดจองบ้านจัดสรรโครงการต่างๆ ของผู้ประกอบการรายเดิมในท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายใหม่ อย่างไรก็ตามราคามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง

- *ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง* : ได้รับประโยชน์จากความต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัย

### ภาคการลงทุนและก่อสร้าง

ผู้ประกอบการยังมีโครงการขยายโรงงานและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น และภาครัฐจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำลด แต่ปัญหาวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและราคาปรับสูงขึ้น ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องล่าช้าออกไป

### แรงงาน

ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนระดับปริญญาตรี เนื่องจากผลผลิตของแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำกว่าผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจได้เริ่มพิจารณาแนวทางปรับเปลี่ยนกระบวนการจ้างงานและการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน นอกจากนี้หากค่าจ้างแรงงานปรับขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่ธุรกิจจะสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและต้นทุน อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งผ่านภาระดังกล่าวให้กับผู้บริโภคต่อไป โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างรอความชัดเจนหลังปัญหาอุทกภัยคลี่คลายอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนเศรษฐกิจภาค  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนักงานภาคเหนือ  
พฤศจิกายน 2554  
ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0-5393-1155, 1156